

## **CHỈ THỊ**

**V/v nghiên cứu xây dựng các chương trình,  
đề án trọng điểm để triển khai thực hiện Nghị quyết  
Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI**

Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI vừa qua đã thông qua những định hướng lớn phát triển thành phố đến năm 2010 và quyết định các phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội thời kỳ 1996-2000, trong đó có một số chỉ tiêu khá cao phải phấn đấu thật tích cực một cách liên tục để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Trong năm 1995, thực hiện Chỉ thị 04/CT-UB-TH ngày 07/02/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về “quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 1996-2010” tất cả các ngành và quận, huyện cũng đều đã xây dựng các đề án quy hoạch phát triển cho ngành và quận, huyện mình. Đây là cơ sở tốt để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội.

Để giúp Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố có cơ sở khoa học trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 6, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TU ngày 06/6/1996 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các công việc cấp bách sau đây :

1/ Ủy ban nhân dân thành phố đề ra danh mục “các chương trình, dự án trọng điểm...” gồm 10 chương trình với 34 đề án, để cụ thể hóa Nghị quyết đại hội được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm 1996 và những năm tiếp theo, trong đó có gợi ý những nội dung chính và chỉ định các cơ quan chủ trì thực hiện (xem phụ lục đính kèm).

Thủ trưởng các cơ quan được chỉ định chủ trì thực hiện cần sớm xây dựng đề cương, chuẩn bị tổ chức lực lượng và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện.

- Đối với các chương trình, đề án liên ngành, quy mô lớn, Ban Tổ chức chính quyền thành phố phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan chuẩn bị

trình đề Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập các tổ (nhóm) nghiên cứu.

2/ Ban Chỉ đạo quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội thành phố, được thành lập theo quyết định số 1073/QĐ-UB ngày 21/02/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục hoạt động, giúp Ủy ban chỉ đạo toàn bộ việc triển khai nghiên cứu này. Trong đó :

- Viện Kinh tế thành phố, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch có trách nhiệm cùng với các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chủ trì, thống nhất nội dung đề cương nghiên cứu và tổng hợp các kết quả nghiên cứu trình lên các cấp lãnh đạo có thẩm quyền của thành phố để phê duyệt.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính giúp Ủy ban nhân dân thành phố cân đối, đưa vào kế hoạch và giải quyết kinh phí cho nghiên cứu.

3/ Trong quá trình triển khai thực hiện cần quan hệ, phối hợp với các ngành có liên quan của Trung ương trên địa bàn thành phố và với các chương trình, đề án chung của cả nước có liên quan với thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng, các Sở, Ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nói trên.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Tấn Sang**